

ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 10/2024

001. Tuệ Phương/ Đưa chính sách gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số// Đại đoàn kết.- Số 278.- Ngày 04/10/2024 - Tr.5

Để thực hiện tốt chính sách dân tộc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Điện Biên đã tích cực tập trung triển khai quyết liệt, sâu rộng các chính sách trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, đời sống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao.

Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào DTTS, tỉnh Điện Biên luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Vì vậy, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), giai đoạn 2021 - 2023 đã giúp tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS trung bình mỗi năm giảm hơn 6%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa đạt hơn 78%; tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 93%... Từ giai đoạn cuối năm 2023 đến tháng 6/2024, với tổng kinh phí được giao hơn 1.274 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện 2 chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý, chỉ đạo và thực hiện 5 chính sách do các bộ, ngành Trung ương quản lý với tổng kinh phí được giao là khoảng 451 tỷ đồng.

Đặc biệt, khi thực hiện Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021 – 2025 với 10 dự án và nhiều chính sách liên quan đến đồng bào DTTS, tỉnh Điện Biên bước đầu đạt được một số kết quả. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sự thay đổi trong bộ mặt nông thôn miền núi và vùng DTTS trong tỉnh. Tiêu biểu như tại huyện Tủa Chùa, với đặc thù là huyện nghèo, vùng cao của tỉnh Điện Biên với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 70%.

Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, huyện Tủa Chùa đã triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719. Từ đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Ông Lương Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết, những năm qua, thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tủa Chùa đã ban hành kế hoạch, giải pháp chỉ đạo điều hành gắn với thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc.

Theo đó, huyện đã triển khai các giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyên dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ phát triển sản xuất, tích cực xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đồng bào DTTS... Nhờ đó, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Còn tại huyện Điện Biên Đông, đánh giá kết quả trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện thời gian qua, ông Giàng A Tủa - Trưởng phòng Dân tộc

huyện Điện Biên Đông cho biết, toàn huyện có 6 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, hơn 95% là đồng bào DTTS. Xác định chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Vì vậy, những năm qua, chính sách dân tộc luôn được huyện Điện Biên Đông chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho địa phương.

Từ việc triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào DTTS. Theo ông Giàng A Đình - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tăng cường giáo dục, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân tộc nhằm triển khai đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. Ngoài ra, Ban Dân tộc sẽ phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực tài chính, đề xuất cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn tỉnh để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang được triển khai.

002. Hồng Minh/ Phụ nữ dân tộc thiểu số khẳng định năng lực lãnh đạo, quản lý: không còn là ước mơ xa vời// Pháp luật Việt Nam.- Số 294.- Ngày 20/10/2024 - Tr.6

Địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống là những vùng chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự phát triển chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò, trách nhiệm phụ nữ của phụ nữ nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng; đồng thời luôn tạo điều kiện để phụ nữ DTTS tham gia và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Đây cũng là một trong những điều kiện mấu chốt để thực hiện chính sách dân tộc...

Khích lệ phụ nữ DTTS vươn lên khẳng định mình

Tháng 3/2017, tại Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XII, bà Giàng Páo Mỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu từng chia sẻ, bản thân bà là người con dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nghèo và khó khăn nhất trong cả nước, với 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có trên 80% là người DTTS. Được tổ chức quan tâm, tạo điều kiện học tập, công tác, cùng với sự động viên, khích lệ của gia đình và sự nỗ lực của bản thân, bà đã dần dần trưởng thành, lần lượt được điều động giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hiện nay là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Trên từng cương vị công tác, bà Mỹ luôn chủ động, tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách về công tác cán bộ nữ, nữ DTTS và động viên khích lệ chị em DTTS tỉnh Lai Châu vươn lên khẳng định mình. Vì vậy, công tác cán bộ nữ của tỉnh Lai Châu đã có những kết quả đáng khích lệ. Phụ nữ ngày càng chủ động tham gia vào đời sống chính trị, đóng góp tích cực vào phát

triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đội ngũ cán bộ nữ trên nhiều lĩnh vực từng bước được trưởng thành, tăng cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng.

Trong Quốc hội Khoá XV hiện nay có 44 nữ đại biểu Quốc hội là người DTTS, chiếm 49,43% tổng số đại biểu Quốc hội là người DTTS. Trong đó đại biểu nữ trẻ nhất là chị Quàng Thị Nguyệt, sinh năm 1997, người dân tộc Khơ Mú; có cô giáo Nàng Xô Vi, người dân tộc Brâu đầu tiên trúng cử. Ngoài ra, còn có các nữ đại biểu thuộc các thành phần dân tộc: Mông, Khmer, Chăm, Tày, Thái, La Chí...

Các nữ đại biểu Quốc hội người DTTS đã luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết của mình, xứng đáng là những phụ nữ ưu tú, đại biểu của đồng bào các DTTS. Là những người có mối liên hệ gắn bó mật thiết, sâu sắc với cử tri, thậm chí hiện vẫn đang công tác tại địa bàn vùng DTTS và miền núi nên các nữ đại biểu Quốc hội người DTTS nắm rất chắc thực trạng tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Vì vậy, tại các kỳ họp, các nữ đại biểu người DTTS đã bám sát tình hình đất nước, vùng DTTS và miền núi, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà mình đại diện tới Quốc hội; mạnh dạn tranh luận, tích cực thảo luận nêu ý kiến đóng góp vào các vấn đề quốc kế dân sinh hay thực hiện quyền chất vấn với các thành viên Chính phủ về các vấn đề liên quan đến vùng DTTS và miền núi; khi tham gia ý kiến các các dự án luật hoặc thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ, các nữ đại biểu Quốc hội người DTTS đã đưa ra được những ý kiến hết sức xác đáng...

Công tác cán bộ nữ người DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ

Kết quả Điều tra 53 DTTS năm 2019 cho thấy, ở các xã vùng DTTS, tỷ lệ cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng là nữ DTTS chỉ chiếm 6% tổng số cán bộ, công chức. Cụ thể, tỷ lệ nữ DTTS trong tổng số cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng khu vực nông thôn chiếm 6,2% so với tỷ lệ tương ứng ở khu vực thành thị là 4,3%; ở khu vực biên giới là 8,6%, cao gấp 1,5 lần khu vực khác là 5,7%. Trong các vùng kinh tế - xã hội, Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng là nữ DTTS cao nhất cả nước 8,6%; tiếp theo là Tây Nguyên 5,3%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 5%. Trong khi đó, Đông Nam Bộ chỉ có 1,2% cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng là nữ DTTS.

Mặc dù đạt được nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung, tỷ lệ cán bộ, công chức là nữ DTTS trong cơ quan Đảng rất thấp so với nam DTTS ở tất cả các vùng kinh tế - xã hội. Trong sự phát triển chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò, trách nhiệm phụ nữ của phụ nữ nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng; đồng thời luôn tạo điều kiện để phụ nữ DTTS tham gia và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Những năm qua, các địa phương vùng DTTS và miền núi đã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nói chung và cán bộ nữ DTTS nói riêng. Công tác cán bộ nữ người DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ và thực hiện bình đẳng giới.

Đơn cử như ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên thời gian qua, chị em người DTTS luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện Mường Nhé quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển. Hiện nay toàn huyện có 24 người là nữ DTTS đang giữ chức danh lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, nhiều chị em phụ nữ các DTTS tham gia công tác ở huyện, xã, các trường học. Ở tỉnh Gia Lai, phụ nữ tham gia quản lý nhà nước tăng lên từng năm. Có nhiều đồng chí nữ lãnh đạo chủ chốt là người DTTS, hiện đang công tác ở các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, trong những năm qua, công tác cán bộ, trong đó có cán bộ nữ và cán bộ nữ DTTS tại chỗ cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, các cấp hội phụ nữ cũng rất cố gắng để chị em phát huy năng lực, sở trường; động viên sự nỗ lực của chính bản thân các phụ nữ cán bộ hội để phụ nữ ngày càng nâng cao vai trò khi tham gia chính quyền các cấp. Kết quả là, những năm vừa qua, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị đạt kết quả rất cao, từ 15 đến 30% tùy theo từng địa phương...

Có thể nói sự trưởng thành của cán bộ nữ DTTS là kết quả của rất nhiều yếu tố liên quan, từ tầm nhìn chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đến xây dựng, thực hiện các chính sách giáo dục, đào tạo trẻ em gái, xây dựng nguồn nhân lực nữ, quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ DTTS; từ việc hạn chế định kiến giới, tập tục lạc hậu, sự xóa bỏ rào cản đến sự nỗ lực vượt bậc của bản thân trẻ em gái, phụ nữ DTTS.

Tiếp đó là vai trò tác động của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục coi trọng công tác giáo dục, đào tạo trẻ em gái DTTS và đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ DTTS. Cấp ủy các cấp cần có chính sách đặc thù và đảm bảo thực hiện nghiêm túc qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chủ động tạo nguồn cán bộ nữ DTTS; đảm bảo nội dung, chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu nhân lực thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, bản thân phụ nữ DTTS cũng cần chủ động, quyết tâm, nỗ lực, rèn luyện, tu dưỡng vượt qua rào cản, chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chủ trương, chính sách, nguồn lực dành cho giáo dục, đào tạo trẻ em gái, cán bộ nữ và chính sách phát triển nhân lực vùng DTTS, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước trong giai đoạn mới...

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã nêu mục tiêu: “Phần đầu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiên bộ nhất của khu vực” và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định giữ nguyên những mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TW. Để hiện thực hóa mục tiêu này thì thiết nghĩ, bên cạnh việc coi công tác cán bộ nữ người DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ và thực hiện bình đẳng giới, thì mỗi cán bộ nữ DTTS với sứ mệnh và trọng trách được giao phó, cần nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân để từ đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Một trong những nội dung và nhóm hoạt động của Dự án 8 “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em” là góp phần

xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị... Trả lời phỏng vấn truyền thông về tình hình triển khai thực hiện Dự án 8, bà Lò Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết, các cấp Hội đã tổ chức tập huấn về kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 2.611/2.000 cán bộ nữ; tổ chức nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị với 271/480 cuộc tập huấn cho 13.179 cán bộ huyện, xã; tổ chức 750/1.600 cuộc tập huấn cho 41.614 người trưởng thôn/bản, người có uy tín tại cộng đồng... Tham gia vào các mô hình, hoạt động của Dự án 8, hầu hết chị em phụ nữ đều hiểu được quyền, trách nhiệm của mình, chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, không chỉ biết mỗi công việc đồng áng, bếp núc như trước kia.

003. Chiến Khu/ Sĩ quan biên phòng nhiệt huyết, say mê với nhiều mô hình, sáng kiến// An ninh biên giới.- Số 40.- Ngày 06/10/2024 - Tr.12

Trải qua 12 năm quân ngũ, Đại úy Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BDBP Điện Biên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, có nhiều sáng kiến với các mô hình, phần việc hiệu quả giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với ước mơ và quyết tâm được trở thành người sĩ quan mang quân hàm xanh, năm 2012, Đỗ Xuân Điềm đã thi đỗ Học viện Biên phòng. Tốt nghiệp Học viện Biên phòng vào năm 2016 với quân hàm Trung úy, anh nhận công tác tại Đồn Biên phòng Nà Búng, BDBP Điện Biên.

Ngay từ khi mới ra trường, chàng Trung úy trẻ đã tham mưu cho Đồn Biên phòng Nà Búng phối hợp với các trường học trên địa bàn hai xã Nà Búng và Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện mô hình “Biên giới, pháp luật với học đường” để tổ chức các buổi tuyên truyền tại nhà trường với hình thức hấp dẫn, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực với địa bàn, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Mô hình được Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên lựa chọn là một trong những mô hình và sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BDBP tỉnh trong giai đoạn 2014 - 2018.

Trên cương vị Trợ lý thanh niên, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình như: “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo chiến sĩ”, “Ngôi nhà xanh”, “Tiết học biên cương”... để giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo, bảo vệ môi trường nơi biên giới, giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Khi được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đại úy Đỗ Xuân Điềm luôn chủ động, tích cực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Anh đã cùng với đảng ủy, chỉ huy đơn vị tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai nhiều nội dung, mô hình mới và hiệu quả trên địa bàn như: phân

công 15 đảng viên phụ trách 30 hộ gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ theo mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Kết quả, chỉ tính riêng trong năm 2024, có 30 hộ gia đình các em học sinh được hỗ trợ kinh phí mua 15 con lợn giống, 2 con dê giống, 300 con cá giống, nông cụ sản xuất và 51 phần quà ý nghĩa với tổng trị giá 102 triệu đồng được trao tận tay tới các gia đình; đồng thời, người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả. Bên cạnh đó, Đại úy Đỗ Xuân Điềm đã cùng với đảng ủy, chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng", hỗ trợ 5 cháu học sinh, trong đó 2 cháu được nuôi dưỡng tại đơn vị và 3 cháu theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Đại úy Đỗ Xuân Điềm còn là người tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Xuất phát từ đặc điểm xã Na Cô Sa là khu vực biên giới, một số nơi chưa được phủ sóng mạng 4G, một số người dân chưa có smartphone nên gặp khó khăn trong công tác cung cấp thông tin; chưa kể việc những người lớn tuổi sử dụng công nghệ còn hạn chế... Vì vậy, anh đã cùng với đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Na Cô Sa triển khai hòm thư góp ý điện tử ẩn danh. Với hình thức tạo một mã QR, sau khi sử dụng camera trên smartphone, ứng dụng zalo... quét mã, điện thoại sẽ tự động truy cập vào đường link khai báo thông tin. Sau khi cán bộ, chiến sĩ và người dân nhập xong ý kiến, thông tin tố giác, bấm nút gửi đi thì thông tin tố giác, ý kiến góp ý được truyền lập tức về địa chỉ email của đơn vị. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ đơn vị xử lý, xác minh, danh tính của người cung cấp thông tin hoàn toàn được bảo mật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên fanpage của đơn vị; phối hợp với UBND xã Na Cô Sa triển khai mô hình “Tiếng loa Biên phòng” tuyên truyền song ngữ tiếng Mông và tiếng phổ thông trên hệ thống loa truyền thanh của xã, loa kéo tại những nơi tập trung đông dân cư.

Đại úy Đỗ Xuân Điềm cũng đi đầu trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Anh đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền được 83 tin, bài trên báo chí chính thống và 32 tin, bài trên các trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động; tuyên truyền trên internet và mạng xã hội được 138 tin, bài, thu hút 74.419 lượt tiếp cận, gần 650 lượt cảm xúc, 254 lượt bình luận trên các trang, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

“Là một cán bộ trẻ, hơn ai hết, tôi càng thấm thía ý nghĩa và giá trị của “sức mạnh mềm” bảo vệ biên cương được đúc kết từ những giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm. Từng tấc đất nơi biên cương đều thấm đẫm những sắc màu văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc nên thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trên địa bàn khu vực biên giới. Trong đó, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Na Cô Sa nói riêng, BĐBP Điện Biên nói chung luôn xung kích, đi đầu trong xây dựng doanh trại sáng - xanh - sạch - đẹp, chính quy để các đồn Biên phòng có môi trường văn hóa tốt, trở thành “Điểm sáng văn hóa”, từ đó, lan tỏa ra khu vực biên giới. Cùng với đó, anh thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các diễn đàn, sinh hoạt dân chủ,

thi tìm hiểu truyền thống, ảnh đẹp biên cương... chủ động đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của văn hóa xấu độc và tệ nạn xã hội. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng xung kích đi đầu trong tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc, phiên chợ vùng cao do địa phương tổ chức" - Đại úy Điềm chia sẻ.

Luôn tìm tòi, trau dồi kiến thức, có khả năng hùng biện tốt, tâm lý luôn vững vàng, vì vậy, Đại úy Đỗ Xuân Điềm luôn nỗ lực tham gia nhiều cuộc thi và đã đạt được một số giải thưởng, như: Giải Khuyến khích Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Giải Khuyến khích Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” toàn quân năm 2021 do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức; giải Nhất Cuộc thi “Nét đẹp đoàn viên thanh niên” năm 2022 do Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức; giải Nhất Hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị” năm 2023 do Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên tổ chức.

Với những thành tích đạt được, trong quá trình công tác, Đại úy Đỗ Xuân Điềm đã được trao tặng 26 Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các cấp bộ, ngành Trung ương, địa phương, tiêu biểu như: Điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc giai đoạn 2018 - 2020, “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” toàn quân giai đoạn 2017 - 2022, “Gương mặt trẻ tiêu biểu” BDBP năm 2020... và nhiều danh hiệu cao quý khác.

004. Tuấn Khang/ “Ba bảm, bốn cùng” giúp nhân dân nơi cực tây tổ quốc thoát nghèo// An ninh biên giới.- Số 41.- Ngày 13/10/2024 - Tr.18

Sau nhiều năm triển khai thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BDBP về đưa đảng viên phụ trách hộ gia đình của Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BDBP Điện Biên đã cho thấy rõ được hiệu quả mang lại cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Bằng tình thương và trách nhiệm, người lính quân hàm xanh nơi cực Tây Tổ quốc cùng địa phương đang ngày đêm sát cánh cùng người dân nơi đây phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng biên cương giàu đẹp.

Tuyên truyền thay đổi nhận thức

Na Cô Sa là một xã nằm sát biên giới Việt - Lào, thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Xã Na Cô Sa có hơn 1.000 hộ dân, gần 6.000 nhân khẩu, trong đó, đa số là đồng bào dân tộc Mông, chiếm hơn 90% dân số toàn xã. Không có nhiều đất canh tác, mỗi năm, bà con chỉ trồng được một vụ lúa nước, đời sống vật chất, tinh thần thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, giao thông đi lại, nhất là vào mùa mưa khó khăn, cách trở.

Với mong muốn cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn, những người lính đứng chân nơi xã Na Cô Sa đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hướng về đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, trong đó, phải kể đến là chủ trương phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BDBP. Triển khai thực hiện chủ trương này, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND

và các đoàn thể xã Na Cô Sa rà soát, lựa chọn những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thật sự cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của đảng viên để việc phân công phụ trách đạt hiệu quả cao. Từ năm 2019 đến nay, đã tiến hành rà soát 7 lần, ra quyết định phân công 125 lượt cán bộ, đảng viên. Hiện nay, đơn vị đã ra quyết định phân công nhiệm vụ cho 16 đảng viên phụ trách được 66 hộ nghèo trong toàn xã.

Trên cơ sở nắm, đánh giá, phân loại đặc điểm từng hộ gia đình, các đảng viên quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ năm, chương trình công tác tháng phù hợp với thực tiễn địa bàn, đơn vị, bản thân. Các đảng viên tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, lôi kéo, dụ dỗ quần chúng vào các hoạt động trái pháp luật của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Kết quả, từ năm 2019 đến nay, các đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình đã gặp gỡ nắm tình hình, tuyên truyền được 1.453 lượt tại các hộ gia đình được phân công phụ trách. Riêng năm 2024, các đảng viên phụ trách hộ gia đình của đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cá biệt cho các hộ gia đình phụ trách được 290 lần/1.055 lượt người nghe. Do làm tốt công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các hộ gia đình được phụ trách; ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật gây ra.

Các anh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Na Cô Sa trong việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, động viên cán bộ và nhân dân trên địa bàn nói chung, các hộ gia đình được phụ trách nói riêng hiểu rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ý thức về quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, nhân dân tham gia cùng BDBP đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tính riêng năm 2024, các hộ gia đình đảng viên phụ trách đã phối hợp với đơn vị tổ chức tuần tra mốc giới được 16 lần/23 lượt người tham gia; tuần tra kiểm soát địa bàn 14 lần/45 lượt người tham gia.

Cùng với đó, đội ngũ đảng viên phụ trách hộ gia đình chủ động tiếp cận, trực tiếp cầm tay chỉ việc, thường xuyên tuyên truyền, với phương châm “mưa dầm thấm lâu” giúp các hộ nâng cao nhận thức, khắc phục tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” vào chính sách của Nhà nước, khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Linh hoạt, hiệu quả trong triển khai các chương trình, mô hình giúp dân

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên của Đồn Biên phòng Na Cô Sa tích cực tham mưu và tham gia giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Na Cô Sa tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, vận động nhân dân trên địa bàn. Trong đó, các hộ gia đình được đảng viên phụ trách đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa bỏ dần tập quán canh tác lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây

trồng, vật nuôi theo hướng cho năng suất và giá trị kinh tế cao, quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, từng bước giúp dân xóa đói giảm nghèo...

Từ năm 2019 đến nay, đơn vị phối hợp hỗ trợ các hộ gia đình 450 con ngan giống, 1.000 cây quế giống và 70.000 cây sa nhân với tổng trị giá 175,4 đồng; giúp 415 ngày công thu hoạch mùa màng; sửa chữa 3 căn nhà; phối hợp với nhà từ thiện khám bệnh cho 45 lượt người, cấp thuốc, khẩu trang, nước rửa tay miễn phí tổng trị giá 35 triệu đồng; vận động 12 trẻ em bỏ học quay lại trường;... Thường xuyên kêu gọi vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ cho các hộ gia đình được đảng viên Đồn Biên phòng giúp đỡ. Nhờ đó, kinh tế của một số hộ gia đình từng bước được nâng lên. Đơn vị trực tiếp giúp đỡ 6 hộ thoát nghèo, 4 hộ từ hộ nghèo lên cận nghèo. Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt các công trình phúc lợi trên địa bàn xã, giúp nhân dân lao động sản xuất, dựng nhà, vệ sinh làng bản, xây dựng, sửa sang lớp học, phát quang đường giao thông nông thôn...

Để có thể giúp đỡ hiệu quả, một trong những cách làm linh hoạt của đơn vị là gắn với việc triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”. Đồn Biên phòng Na Cô Sa phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ, các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng quà và phân công 10 đảng viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa phụ trách 16 hộ gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ theo mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 1.500.000 đồng/quý. Tất cả các em học sinh được hỗ trợ đều là con của các hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đang sinh sống, học tập trên địa bàn xã biên giới Na Cô Sa.

Các đảng viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa cũng phối hợp cùng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Na Cô Sa theo dõi, động viên các em học sinh được hỗ trợ và mua sắm nông cụ, cây, con giống trao tặng cho gia đình các em để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững, thiết thực giúp các em vui bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Với sự chung tay của các nhà hảo tâm, năm 2024, đã có 16 hộ gia đình các em học sinh được hỗ trợ kinh phí mua 10 con lợn giống, 2 con dê giống, 300 con cá giống, nông cụ sản xuất và các phần quà ý nghĩa với tổng trị giá 32 triệu đồng; đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả.

Đặc biệt, ngày 18/2/2024, ngôi nhà của gia đình anh Lò A Bình, bản Nậm Chấn, xã Na Cô Sa bị hỏa hoạn và thiêu rụi toàn bộ tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Gia đình anh Lò A Bình thuộc diện hộ nghèo, nhà có 7 người con, hoàn cảnh rất khó khăn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương triển khai lực lượng cùng người dân xung quanh tập trung dập lửa. Các anh đã kịp thời kêu gọi hỗ trợ 225kg gạo, cử 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia dựng căn nhà tạm bằng gỗ trên nền đất cũ với diện tích 50m² và phân công một đảng viên của đơn vị phụ trách hộ gia đình để thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ổn định cuộc sống. Việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình không chỉ giúp cho người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, mà còn giúp BDBP nắm chắc hơn tình hình nhân dân trên địa bàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

005. P.V/ Điện Biên: Phấn đấu 100% thôn bản được phủ sóng di động trong Quý I/2025// Đại đoàn kết.- Số 291.- Ngày 17/10/2024 - Tr.3

Ngày 16/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2024 và kết quả quản lý Nhà nước ngành TTTT của tỉnh. Đồng thời, Đoàn công tác trao đổi một số gợi ý đối với tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về việc hỗ trợ triển khai trợ lý ảo cho cán bộ, công chức tỉnh; cân nhắc đề Điện Biên làm thí điểm Số sức khỏe điện tử; triển khai Sổ tay Đảng viên điện tử trong thời gian gần nhất; hỗ trợ, chuyển giao bức tranh panorama về Chiến thắng Điện Biên Phủ bằng công nghệ trình chiếu 3D mapping. Các đại biểu chia sẻ về việc vận hành Trung tâm xử lý tin giả; tập huấn, hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện xuất bản điện tử; triển khai làm hệ thống loa, truyền thanh cấp xã hiện đại; phát triển hạ tầng viễn thông, triển khai dịch vụ công cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện, do đó trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy Điện Biên cần có Nghị quyết về chuyển đổi số; đồng thời, đưa chuyển đổi số thành nội dung công tác của cấp ủy các cấp. Kết quả chuyển đổi số sẽ là một trong những tiêu chí để đưa vào đánh giá cấp ủy, người đứng đầu. Để chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ thời gian tới, Điện Biên cần tạo sự đột phá, phấn đấu 100% các thôn, bản, nhất là các thôn, bản vùng biên giới đều phủ sóng di động trong quý I/2025; tăng chi ngân sách cho chuyển đổi số...

Nhân dịp này, Ban Cán sự Đảng Bộ TTTT và Tỉnh ủy Điện Biên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 – 2026. Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Hai bên tăng cường trao đổi, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông ở Trung ương và địa phương...

006. Bích Hạnh/ Đảm bảo chi trả chính xác, an toàn tiền dịch vụ môi trường rừng đến chủ rừng ở Tủa Chùa// Nhân dân.- Số 25168.- Ngày 07/10/2024 - Tr.6

Từ ngày 30/9 đến hết ngày 4/10/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các đơn vị tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến 220 chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Đây đều là các chủ rừng chưa mở tài khoản ngân hàng, do vậy cùng với yêu cầu việc chi trả phải kịp thời, thuận lợi thì Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên còn đặc biệt coi trọng yêu cầu chi trả phải chính xác, an toàn cho chủ rừng...

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Chủ rừng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng lần này tại huyện Tủa Chùa đều là hộ gia đình ở xa các trung tâm xã, thị trấn, chưa có điều kiện mở tài

khoản ngân hàng nên Quỹ lập kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ và các đơn vị phối hợp phải thực hiện đúng quy định; đảm bảo chi trả tiền chính xác, an toàn, thuận tiện đến chủ rừng.

Theo yêu cầu đó, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng tiền mặt đến 220 chủ rừng ở 8 xã, thị trấn, gồm: Sín Chải, Tả Phìn, Sính Phình, Mường Đun, Xá Nhè, Tủa Thàng, Mường Báng, thị trấn Tủa Chùa đều được thực hiện ngay tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Thời gian chi trả được Quỹ thông báo công khai đến từng chủ rừng; khi chủ rừng đến nhận tiền tại xã còn có sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm địa bàn, sự chứng kiến của đại diện cán bộ xã và đặc biệt khi nhận tiền chủ rừng còn phải trình chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cùng quyết định giao đất giao rừng. Trong trường hợp chủ rừng không đến nhận tiền hoặc cử người khác đến nhận thay thì người nhận thay phải có giấy ủy quyền (theo quy định). Trường hợp chủ rừng đã chết thì người nhận thay phải trình giấy báo tử và biên bản họp gia đình thống nhất cử người đại diện nhận tiền.

Thông tin cụ thể về số tiền chi trả và số chủ rừng đủ điều kiện nhận tiền dịch vụ môi trường rừng ở Tủa Chùa lần này, ông Trần Xuân Tâm, nêu rõ: Lần chi trả này tại 8 xã, thị trấn có 220 chủ rừng là hộ gia đình được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền hơn 156,384 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất là xã Mường Đun có 69 chủ rừng; tiếp đến xã Xá Nhè có 59 chủ rừng, Tủa Thàng có 34 chủ rừng...

Tuy tổng số tiền chi trả lần này không nhiều, nhưng với chủ rừng ở các bản xa xôi trong huyện thì số tiền được nhận rất đáng quý, đặc biệt trong những ngày giáp hạt mà nhiều bản ở vùng cao Tủa Chùa đã và đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa bão. Ông Lò Văn Thắm, chủ rừng ở bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, chia sẻ: Được cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, cán bộ tín dụng ngân hàng chính sách, cán bộ kiểm lâm địa bàn về tận xã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thì gia đình tôi và 15 gia đình trong bản Hột đều vui lắm. Với gia đình tôi thì số tiền công bảo vệ rừng được nhận lần này (1,112 triệu đồng) cũng giải quyết được gạo ăn trong những ngày giáp hạt. Với bà con nhân dân bản Hột này, dù chỉ mấy trăm nghìn thôi thì bà con cũng quý lắm.

Chung niềm vui như ông Lò Văn Thắm và các gia đình ở bản Hột, khi nghe tin đúng 7 giờ 30 phút ngày 30/9 về trụ sở xã Sín Chải để được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng chưa mở tài khoản ngân hàng thì gia đình ông Giàng Chù Vàng ở thôn Háng Khúa và 9 gia đình đồng bào dân tộc H'Mông ở các thôn: Háng Là, Hấu Chua, Sáo Mí Chải, Sín Chải, Trung Gầu Bua thuộc xã Sín Chải đều vui mừng lắm. Đúng 7 giờ 30 phút ngày 30/9 ông Vàng cùng các chủ rừng khác để có mặt tại xã để nhận tiền. Trò chuyện với chúng tôi, ông Giàng Chù Vàng vui vẻ cho biết: Lần này gia đình tôi được Quỹ chi trả hơn 1,802 triệu đồng công bảo vệ 2,4ha rừng. Với số tiền này, tôi đã tính sẽ mua thêm con lợn, con gà nuôi để Tết nguyên đán năm nay có thêm thực phẩm cho các con ăn tết đón xuân vui vẻ. Nghe ông Vàng nói dự định dùng tiền dịch vụ môi trường rừng mua con giống thì ông Mùa A Sào ở thôn Sín Chải vui vẻ góp chuyện: “Nhà tôi được 440 nghìn đồng nên tôi dùng tiền này mua gạo cũng đủ ăn từ nay đến khi lúa trên nương chín. Có tiền mua gạo những ngày này là vui lắm”!

Chúng kiến niềm vui rạo rực trên những khuôn mặt người nông dân nơi núi cao khi được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, chúng tôi càng thêm hiểu ý nghĩa tiền dịch vụ môi trường rừng với bà con nơi đây. Nơi núi cao heo hút, nơi cuộc sống người dân còn vô cùng gian khó thì tiền công rừng dù không nhiều nhưng cũng phần nào giúp người nghèo vượt bớt khó khăn trong những ngày giáp hạt hay khi không may gặp thiên tai, bão lũ. Và điều đó cũng góp phần tiếp thêm niềm tin tưởng của bà con vào các chính sách khuyến khích bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống...

007. Đức Anh/ Hạt nhân “giữ lửa” cho mái ấm gia đình// Người cao tuổi.- Số 207.- Ngày 16/10/2024 - Tr.6

Bà Đinh Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Tới đây, bà vinh dự được Hội NCT tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bầu chọn đi dự Hội nghị gặp mặt “Phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc” toàn quốc trong thời gian tới.

“Ngọn hải đăng” dẫn lối đưa thuyền về bến đỗ...

“Nếu người chồng như con thuyền mất phương hướng, lạc lối giữa đại dương mênh mông, thì người vợ chính là “ngọn hải đăng” dẫn lối đưa thuyền về bến đỗ... Có thể nói, người vợ vừa là bạn đồng hành trên đường đời, vừa là hậu phương vững chắc, vừa là bến đỗ bình yên nhất của người chồng. Họ mang sứ mệnh thấp lửa, giữ lửa và truyền lửa trong mỗi mái nhà, để gia đình thực sự là tổ ấm bền vững theo thời gian. Mỗi thành viên chính trong gia đình sẽ là những viên gạch tạo nên ngôi nhà, tình yêu thương gắn bó, chất nối kết để mái nhà thực sự là tổ ấm, thành trì vững chắc nhất mà không một thứ bão giông nào có thể làm lung lay, rạn vỡ”, bà Đinh Thị Kim Dung mở đầu câu chuyện với phóng viên.

Vợ chồng bà Dung sinh được 5 người con trong thời kì bao cấp đất nước khó khăn và gia đình rất nghèo, nhưng vượt qua mọi khó khăn, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nên các con bà đã rất cố gắng học tập trong điều kiện kinh tế hạn hẹp của gia đình. Đến nay, các con của bà đã trưởng thành, xây dựng gia đình, các cháu nội, ngoại đều chăm ngoan, học giỏi. Hơn nữa, gia đình bà các con trai, gái, dâu, rể đều là đảng viên, 2 cháu ngoại là Thạc sĩ, 1 cháu là Phó GS.TS, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính...

Hàng năm, vào các dịp lễ, tết vợ chồng bà thường xuyên tổ chức cho các con, cháu đi du lịch những nơi cả nhà yêu thích; tham quan các di tích lịch sử như: Bạch Đằng Giang, Nhà tù Phú Quốc, Khu Di tích Lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ; về quê thăm ông bà, nội ngoại, họ hàng... để giáo dục con cháu lòng yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, bà còn tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình; các con cháu tổ chức chúc mừng ông, bà nhận Huy hiệu đảng. Từ đó, tạo sự gắn kết, xây dựng được mối quan hệ mật thiết; ông, bà và các con, cháu luôn hòa thuận, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, bà luôn dạy các phải luôn học hỏi để có kiến thức, luôn rèn luyện đức sáng tâm trong.

Chăm chỉ việc làng, việc phố

Ngoài việc thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, bà còn tích cực tham gia công tác xã hội; được hội viên tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội Phụ nữ phường, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức phường. Bà tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia CLB “Hạnh phúc gia đình”, qua đó, chia sẻ cách chăm sóc gia đình, giữ gìn sức khỏe, giúp đỡ nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại những buổi sinh hoạt CLB, các hội viên trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, buôn bán; trao đổi kinh nghiệm ứng xử, xử lý các mối quan hệ trong gia đình như mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ và con rể, ông bà với các cháu, bố mẹ với các con. Nhiều hội viên nữ có chồng là bộ đội, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, một mình nuôi con, chăm lo gia đình, cần sự động viên của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố... Đối với những buổi sinh hoạt chuyên đề, hội viên được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Chi hội còn cung cấp tài liệu để hội viên tham khảo. Mỗi khi gia đình chị em nào gặp khó khăn, Chi hội đều đến động viên, chia sẻ để chị em bớt đi những lo toan trong cuộc sống.

Bà Dung còn cùng với tập thể Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp vận động xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho 1 hội viên nghèo; tổ chức làm vệ sinh đường phố, trồng hoa ở nhà văn hóa và khu vực công cộng; vận động hội viên tận dụng những ô đất trống hoặc trên sân thượng trồng rau sạch...

Để thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, ngoài việc thành lập CLB, bà còn đặt lời bài hát theo một làn điệu dân ca phổ biến để hội viên dễ nhớ và làm theo. Trong đợt chuẩn bị cho cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bà cùng hội viên phụ nữ phường tặng quà, tiếp sức cho đơn vị Phòng không - Không quân và Đoàn Quân nhạc, các hội viên tham gia diễu hành để động viên. Tuy tuổi cao, song bà vẫn tổ chức cho hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 tham gia CLB dân vũ thể thao phường.

Bà Dung bảo: “Bản thân phải tự tìm hiểu để nâng cao hiểu biết xã hội trong tình hình xã hội ngày càng phát triển hiện đại; năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động của phố, phường, các đoàn thể. Là cán bộ Hội phải gần gũi, dành thời gian đi thăm, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng hội viên để có phương án hỗ trợ kịp thời. Trong gia đình phải là người bà, người mẹ, người vợ mẫu mực, là sợi dây gắn kết; xây dựng được mối quan hệ thân thiết giữa các thế hệ”.

008. PHAN HUƠNG/ Chủ tịch hội phụ nữ năng động, làm kinh tế giỏi// Quân đội nhân dân.- Số 22818.- Ngày 20/10/2024 - Tr.6

Trải qua 16 năm giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội Phụ nữ) xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (Điện Biên), chị Hạng Thị Sú, người dân tộc Mông đã đưa công tác hội và phong trào phụ nữ của địa phương ngày càng khởi sắc, thu hút đông đảo hội viên tham gia, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Hội Phụ nữ xã Xá Nhè hiện có 1.094 cán bộ, hội viên là người dân tộc Mông, Dao, Kháng, Thái; trình độ văn hóa thấp, chủ yếu ở nhà làm ruộng, nương, chăn nuôi

nên đời sống còn nhiều khó khăn. Để giúp chị em thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống, chị Sứ đã đề xuất với Hội Phụ nữ huyện Tủa Chùa mở các lớp tập huấn phương thức, kỹ thuật chăn nuôi mới, cách phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm và đề nghị chính quyền các cấp đầu tư cấp vốn, cấp con giống cho hội viên phụ nữ của xã. Năm 2017 và 2018, Hội Phụ nữ xã Xá Nhè được cấp 93 con bò giống, 20 con dê, 40 con lợn. Chị Sứ đã phân chia các hội viên thành 3 nhóm tham gia chăn nuôi. Đến nay, Hội đã có 200 con bò; đàn dê, lợn cũng tăng lên với số lượng lớn để hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế.

Cùng với đó, chị Sứ còn phát động 12 chi hội phụ nữ ở các thôn, bản thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng tự quản. Mỗi nhóm có 10-30 hội viên tham gia đóng góp từ 50.000-200.000 đồng/người/tháng. Sau 2-3 năm, các nhóm rút tiết kiệm được 30-40 triệu đồng để hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Để tiền vốn, con giống được sử dụng đúng mục đích, chị Sứ thường xuyên đến từng chi hội, từng gia đình hội viên kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn chị em cách chăn nuôi, sử dụng vốn đúng cách. Nhờ đó đến nay, nhiều hội viên đã có kinh tế khá vững như chị Giàng Thị Vàng, Giàng Thị Dợ, Vàng Thị Tinh ở thôn Tinh B, xã Xá Nhè.

Để làm tốt công tác vận động hội viên phát triển kinh tế, chị Sứ xác định mình phải là người làm kinh tế tốt, là tấm gương để hội viên noi theo. Chính vì vậy, năm 2010, chị Sứ vay ngân hàng 50 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi 10 con lợn thịt, 3 con lợn nái. Đến nay, lúc nào trong nhà chị Sứ cũng có 30-40 con lợn, mỗi năm sau khi xuất bán, trừ hết chi phí gia đình chị thu về gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi gà, vịt, ngan và 4 con trâu, bò, trồng 2ha ngô, 1.000m² lúa để phục vụ sản xuất và nhu cầu thực phẩm của gia đình.

Đồng chí Giàng A Vàng, Chủ tịch UBND xã Xá Nhè cho biết: “Chị Hạng Thị Sứ là cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, năng động có nhiều đóng góp trong việc thu hút, tập hợp hội viên và giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Hội Phụ nữ xã Xá Nhè có nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả, thực sự đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa như ngày hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của chị Sứ. Với những đóng góp của mình, nhiều năm liền chị Sứ được UBND xã, UBND huyện và Hội Phụ nữ cấp trên biểu dương, khen thưởng.

009. Đồ Trang/ Nước sạch - ước mơ giản dị của phụ nữ vùng cao// Pháp luật Việt Nam.- Số 294.- Ngày 20/10/2024 - Tr.8

Nước sạch là một vấn đề thiết yếu đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao tại Việt Nam, nơi mà điều kiện địa lý khó khăn và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt khiến tình trạng khan hiếm nước trở nên trầm trọng hơn. Phụ nữ và trẻ em vùng cao là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong điều kiện vệ sinh kém và thiếu nước sạch.

Nỗ lực giải quyết nỗi ám ảnh khan hiếm nước

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, vẫn còn nhiều thách thức tồn tại. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, chỉ có 51% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu

chuẩn chất lượng nước QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế và 75% hộ gia đình nông thôn có nhà vệ sinh hợp vệ sinh.

Mặt khác, kết quả từ cuộc điều tra năm 2020 về các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cho trẻ em và phụ nữ, do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của UNICEF, đã cho thấy sự thiếu hụt trong việc quản lý nước và vệ sinh an toàn, đặc biệt là về chất lượng nước uống. Có tới 44% hộ gia đình được kiểm tra có nguồn nước nhiễm khuẩn E.coli, gây lo ngại lớn về vệ sinh an toàn.

Tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém đã dẫn đến tình trạng 1/5 trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam bị chậm lớn. Tỷ lệ này ở trẻ em dân tộc thiểu số là gần gấp đôi, đạt 32%.

Trước thách thức này, Chính phủ đã triển khai nhiều dự án và chương trình hỗ trợ cấp nước sạch cho các vùng cao. Một trong những chính sách quan trọng là Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm đảm bảo hơn 62 triệu người dân nông thôn có thể tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vệ sinh được quản lý an toàn. Chiến lược quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2045 như: 100% người dân nông thôn sử dụng nước sạch và hệ thống vệ sinh an toàn bền vững; 50% khu dân cư nông thôn có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt; 30% lượng nước thải sinh hoạt được xử lý; 100% các hộ gia đình và trang trại chăn nuôi được quản lý chất thải an toàn. Việc đảm bảo nước sạch và vệ sinh cho người dân nông thôn, không chỉ giúp thúc đẩy năng suất bền vững mà còn đảm bảo rằng mỗi trẻ em có cơ hội phát triển đầy đủ, từ đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tác động của dân số già trong tương lai.

Bên cạnh đó, Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được triển khai. Dự án đặt mục tiêu đạt 90% các hộ nghèo dân tộc thiểu số và các hộ nghèo người Kinh tại các xã khó khăn được tiếp cận với nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cụ thể, người dân được hỗ trợ hệ thống nước sinh hoạt phân tán (như xây bể chứa, téc nước) và xây dựng các công trình nước tập trung cho những khu vực thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán hoặc điều kiện địa lý khó khăn. Nhờ có sự hỗ trợ từ dự án, nhiều địa phương đã được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa các công trình nước sạch. Đơn cử như tại tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ trang bị téc chứa nước, xây bể chứa, đào giếng để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày. Điều này đã góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân, đặc biệt là giúp phụ nữ giảm bớt khối lượng công việc hàng ngày.

Bên cạnh đó, các chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện điều kiện nước sạch cho phụ nữ vùng cao. Các dự án cấp nước được triển khai tại nhiều tỉnh như Phú Yên, Yên Bái, Lai Châu,... đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho phụ nữ trong việc tìm kiếm nguồn nước. Tại Phú Yên, mỗi mùa khô tình trạng thiếu nước sạch trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và kinh tế của người dân. Mặc dù tỉnh đã hỗ trợ đào giếng, nhiều nơi vẫn phải mua nước đóng chai vì nước ngầm nhiễm vôi. Thực trạng này đã thêm gánh nặng tài chính và sức lao động cho các hộ gia đình, đặc biệt là phụ nữ - những người thường chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý nguồn nước cho gia đình.

Để cải thiện, tỉnh đã đầu tư 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống nước sạch cho hơn 400 hộ ở Suối Trai và Ea Chà Rang, với trạm bơm và hệ thống xử lý đạt chuẩn. Dự án đang tiếp tục giai đoạn 2. Thống kê tới năm 2023, Phú Yên có 86 công trình nước sạch nhưng chỉ 46% hoạt động bền vững. Đến năm 2025, tỉnh dự kiến đầu tư hơn 185 tỷ đồng để khôi phục 74 công trình và xây mới 29 công trình với tổng vốn 730 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho gần 58.000 hộ dân.

Cùng với đó, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, đoàn thể và các cộng đồng cũng là yếu tố quan trọng trong “bài toán” đưa nước sạch đến với người dân vùng cao. Minh chứng như dự án “Nước sạch cho em” do Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I thực hiện tại tỉnh Yên Bái, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho trẻ em tại các vùng khó khăn, đặc biệt là các trường học ở vùng sâu, vùng xa. Năm 2023, công trình nước sạch đầu tiên của dự án đã được khánh thành tại điểm trường Nậm Đông thuộc Trường Tiểu học & THCS Lê Hồng Phong tại thôn Nậm Đông 1. Điểm trường này nằm cách xa trung tâm xã, với 98% dân số là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn nước chủ yếu lấy từ khe núi, không đảm bảo vệ sinh. Không chỉ học sinh mà các giáo viên và người dân trong vùng cũng được hưởng lợi từ các công trình này.

Hệ thống cấp nước bền vững, chống chịu biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hiếm nước sạch ở vùng cao. Hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, làm cho nguồn nước vốn đã khan hiếm càng trở nên khó dự đoán và không ổn định. Cụ thể, tình trạng hạn hán kéo dài làm cạn kiệt các nguồn nước tự nhiên và làm giảm khả năng tiếp cận nước sạch. Tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc, các con suối và giếng nước vốn là nguồn cung cấp chính cho cộng đồng đang dần khô cạn. Trong khi đó, lũ lụt và mưa lớn bất thường gây ra sạt lở đất, làm hỏng hạ tầng cấp nước, khiến nhiều khu vực bị cô lập và không thể tiếp cận được nguồn nước sạch.

Để giúp người dân vùng cao vượt qua những khó khăn này, Chính phủ và các doanh nghiệp, tổ chức đã tập trung vào việc xây dựng các hệ thống cấp nước bền vững, chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu. Đơn cử, nhiều xã và bản vùng cao ở tỉnh Điện Biên như Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Nhé, dù là nơi thượng nguồn của nhiều con sông, nhưng vẫn rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Trong những năm qua, các cấp chính quyền đã tận dụng nguồn lực để đầu tư vào các dự án nước sạch, giúp 62/115 xã trong tỉnh đạt tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên liên tục nâng cấp và cải tạo các công trình trọng điểm, đồng thời lắp đặt thêm các đường ống và hệ thống bơm tăng áp để phục vụ nhiều xã vùng cao...

Đáng nói, phụ nữ vùng cao đang ngày càng phát huy vai trò chủ động hơn. Họ không chỉ đảm nhận vai trò sử dụng nước mà còn tham gia vào việc xây dựng hệ thống giếng nước và đường dẫn nước, tìm kiếm và cải thiện nguồn nước cho cộng đồng. Ngày càng nhiều phụ nữ vùng cao chủ động tham gia vào các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Những khóa đào tạo về kỹ năng quản lý nước, xây dựng hệ thống nước sạch tại gia đình và cộng đồng giúp họ chủ động hơn trong việc đảm bảo nguồn nước. Cạnh đó, nhiều dự án tín

dụng cấp nước đã được triển khai, giúp người dân có thể vay vốn để xây dựng các hệ thống nước sạch tại chỗ. Sáng kiến này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn nước bên ngoài, tạo điều kiện cho cộng đồng tự quản lý nguồn nước của mình một cách bền vững hơn.

Các chính sách, chương trình, sáng kiến của Chính phủ, cùng với sự chung tay hành động của toàn xã hội đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cuộc sống của phụ nữ và trẻ em tại các vùng khó khăn. Những nỗ lực này đã góp phần làm giảm bớt gánh nặng về nước cho phụ nữ, giúp họ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình, cũng như tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế. Phụ nữ nhiều vùng cao ngày nay không còn phải đi bộ hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm nước hay phải lo lắng về việc nước không đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu bền vững trong tương lai, vẫn cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ và các dự án dài hạn nhằm đảm bảo rằng mọi người dân đều có thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Phụ nữ cần được trao quyền tham gia vào quá trình ra quyết định về quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó tạo ra một cộng đồng phát triển bền vững và tự cường hơn.

010. Ánh Nguyệt/ Bắt ổ nhóm mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy// An ninh thủ đô.- Số 7362.- Ngày 11/10/2024 - Tr.15

Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa quyết định khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1976), trú tại huyện Yên Dũng và Lương Văn Thoai (SN 1985), trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 18h30 ngày 1-10-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn Công an Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật 4 gói giấy chứa ma túy heroine. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Tuyên.

Điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Lương Văn Thoai về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ 30 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Thoai không có công việc ổn định, mới từ tỉnh Điện Biên về Bắc Giang làm nghề tự do để kiếm sống qua ngày. Thoai thường ngủ, nghỉ tại một công thoát nước gần đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa bàn phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở vụ theo quy định.

011. Bắt đối tượng buôn ma túy dùng dao nhọn và súng tự chế chống trả lực lượng chức năng// An ninh thủ đô.- Số 7365.- Ngày 14/10/2024 - Tr.15

Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng ma túy tổng hợp và vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể vào lúc 12h ngày 8-10, tại khu vực bản Co Muông, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Quàng Văn Hải (SN 1992), trú tại bản Nà Nghè, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 115 viên ma túy tổng hợp, 1 gói chứa chất bột màu trắng nghi là heroin và 1 xe máy.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, 18h30 cùng ngày, tại khu vực bản Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Hạng Phái Lầu (SN 1966) trú tại bản Pu Nhi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 35 gam heroin, 38 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn tự chế và 16 viên đạn có kim hỏa, trong đó 1 viên đã lên nòng; 42 viên đạn bi, 1 dao nhọn. Đây là hai đối tượng trong chuyên án đã được CATP Điện Biên Phủ xác lập, theo dõi trong nhiều ngày qua.

Quá trình bắt giữ Hạng Phái Lầu, đối tượng đã rất manh động, liều lĩnh sử dụng dao nhọn và súng tự chế để chống trả lực lượng chức năng. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

012. Hà Linh/ Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép heroin// An ninh thủ đô.- Số 7369.- Ngày 18/10/2024 - Tr.15

Ngày 17-10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 4 đối tượng và thu giữ 34 bánh heroin.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy di chuyển qua địa phận tỉnh này. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp triệt phá.

3h05 ngày 5-10, tại khu vực xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đồng loạt ra quân, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Vàng A Bệnh (SN 1990), trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 34 bánh heroin với tổng trọng lượng khoảng 11,9kg.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng là Sùng A Thái (SN 1990), trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; Lầu A Tỉnh (SN 2006), trú tại bản Nậm Vi, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Thào A Sơn (SN 1988), trú tại bản Pa Bun, xã Hua Bun, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng.

013. T.H/ Triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên biên giới// Lao động xã hội.- Số 126.- Ngày 20/10/2024 - Tr.10

Liên tiếp trong thời gian qua, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên biên giới.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt 4 đối tượng, thu giữ 34 bánh heroin (khối lượng khoảng 11,9kg). Theo đó, khoảng 3h ngày 5/10, tại xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, các lực lượng chức năng tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án 924T, bắt Vàng A Bênh (34 tuổi, ở huyện Nậm Pồ) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 34 bánh heroin (khối lượng khoảng 11,9kg).

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm 3 đối tượng là Sùng A Thái (34 tuổi, ở huyện Nậm Pồ) đối tượng cầm đầu đường dây; Lầu A Tĩnh (18 tuổi, ở huyện Mường Nhé) và Thào A Sơn (36 tuổi, quê Lai Châu) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an TPHCM, trong 9 tháng năm 2024, Công an đã phát hiện 2.430 vụ ma túy, bắt giữ 6.137 đối tượng, thu hơn 980kg ma túy và nhiều vũ khí. Riêng trong quý III đã triệt phá 817 vụ, trong đó có 4 vụ ma túy lớn đã được Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá.

Đầu tiên là vụ triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia vào TPHCM vào ngày 20/7 của Công an huyện Củ Chi phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng liên quan, đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 15,5kg ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng quân dụng.

Vụ thứ hai, từ một vụ gây rối trật tự công cộng vào cuối tháng 8, Công an Quận 6 đã triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin và hơn 15kg ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng quân dụng.

Vụ thứ ba, vào ngày 7/9, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển và tàng trữ ma túy, thu giữ hơn 19kg ma túy các loại, 40 gói ma túy dạng “nước vui”.

Gần đây nhất, ngày 17/9, Công an Quận 8 phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục phá thành công một chuyên án ma túy lớn từ Campuchia về TPHCM và nhiều địa phương khác để tiêu thụ; thu giữ 20kg methamphetamine, 10kg ketamin, 42 bánh heroin, bắt giữ 14 đối tượng.

Trước đó, vào lúc 20h15' ngày 13/9, tại khu vực mốc 232/1, lực lượng trinh sát phòng, chống tội phạm và ma túy của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp phối hợp với Công an huyện Tân Hồng, Công an tỉnh Đồng Tháp và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm một bịch nilon màu đen, bên trong chứa 4,2kg ma túy và một xe mô tô.

Đối tượng được xác định là La Văn Điều trú tại ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai báo quanh co, chối tội. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, La Văn Điều phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua công tác điều tra ban đầu, đối tượng Điều khai nhận, trong một lần sang Campuchia, Điều đã làm quen với người tên Hào (không rõ lai lịch). Sau thời gian

quen biết, Hào thuê Điều vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng.

Do đang không có công ăn việc làm nên Điều đã nhận lời. Chiều ngày 13/9, Điều nhận được điện thoại của Hào đề nghị sang chuyển “hàng” về Việt Nam. Tuy nhiên, khi Điều vừa vượt biên trái phép mang bọc ma túy về Việt Nam để cất giấu thì bị bắt.

014. Quốc Phong/ Triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng "khủng"// An ninh biên giới.- Số 42.- Ngày 20/10/2024 - Tr.22

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công nhiều đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ gần 10 đối tượng, thu giữ 39 bánh heroin và hơn 120.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng khác như vũ khí và công cụ hỗ trợ.

Triệt xóa nhiều đường dây vận chuyển ma túy "khủng"

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát PCMT&TP, BDBP Điện Biên phát hiện một số đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn các huyện biên giới để vận chuyển về thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây này đều có mối quan hệ thân tộc gần gũi, cư trú tại các xã sát vùng biên giới. Lợi dụng địa hình, địa bàn, mỗi lần vận chuyển, đường dây chia thành nhiều nhóm, di chuyển không cố định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây này có tên Bón Ma Ni Von (sinh năm 1999, quốc tịch Lào, trú tại bản Huổi Lả, cụm Nà Lằm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào). Để triệt xóa thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này, Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên quyết định thành lập Ban Chuyên án mang bí số ĐB724 và huy động một số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị vào cuộc như lực lượng trinh sát thuộc Phòng PCMT&TP, BDBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn để vây bắt các đối tượng.

Đầu tháng 7/2024, Ban Chuyên án nắm được thông tin, ông trùm Bón Ma Ni Von đã mua được ma túy với số lượng và sẽ trực tiếp vận chuyển số ma túy trên sang Việt Nam tiêu thụ. Từ đây, mọi động thái của đối tượng trong đường dây này đều nằm trong sự theo dõi sát sao của các trinh sát. Thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, vào khoảng 12 giờ, ngày 13/7, tại khu vực cột mốc số 83 thuộc địa phận bản Huổi Hạ, xã Na Sang (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), lực lượng trinh sát thuộc Phòng PCMT&TP chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn bắt quả tang Bón Ma Ni Von đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám trong hành lý của Bón Ma Ni Von mang theo bên mình, lực lượng phá án thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp và 35g heroin.

Mới đây nhất, vào khoảng 3 giờ 5 phút, ngày 5/10, tại khu vực xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá

thành công Chuyên án 924T, bắt quả tang đối tượng Vàng A Bênh (sinh năm 1990, trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) khi hắn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám nhanh trong hành lý do Vàng A Bênh mang theo, các trinh sát thu giữ tang vật gồm 34 bánh heroin, có tổng khối lượng khoảng 11,9kg. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng: Sùng A Thái (sinh năm 1990, trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, là đối tượng cầm đầu), Lâu A Tĩnh (sinh năm 2006, trú bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Thào A Sơn (sinh năm 1988, trú tại bản Pa Bun, xã Hua Bun, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) về hành vi tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đấu tranh không chùn bước

Vào hồi 22 giờ 15 phút, ngày 11/7, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường liên xã thuộc địa phận đội 3, thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tổ công tác của Phòng PCMT&TP, BDBP Điện Biên chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện một nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trấn áp, khống chế và bắt giữ được đối tượng.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện phía sau yên xe của đối tượng có một bao tải, trong bao tải chứa 20 bánh hình hộp chữ nhật, bên trong có các gói nilon màu xanh chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu WY là ma túy tổng hợp. Qua kiểm đếm, lực lượng phối hợp thu giữ số lượng tổng cộng 112.000 viên. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Giàng A Cở, sinh năm 1996, trú tại bản Trung Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, số ma túy trên được hắn nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ danh tính từ khu vực biên giới thuộc địa phận xã Na Tông đến trung tâm xã Núa Ngam, huyện Điện Biên để giao cho một người khác. Lợi dụng trời mưa, đêm tối, Cở cho ma túy vào bao tải mang đi giao thì bị BDBP phát hiện, bắt giữ.

Mới đây nhất, vào hồi 12 giờ, ngày 8/10, tại khu vực bản Co Muông, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, lực lượng chức năng Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phá thành công Chuyên án 1024H, bắt quả tang đối tượng Quàng Văn Hải (sinh năm 1992, trú tại bản Nà Nghè, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 115 viên ma túy tổng hợp, 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin (chưa xác định khối lượng) và 1 xe máy.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực bản Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Hạng Phái Lâu (sinh năm 1966, trú tại bản Pu Nhi, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ, đối tượng Hạng Phái Lâu đã rất manh động, liều lĩnh sử dụng dao nhọn và súng tự chế để chống trả lực lượng chức năng. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt giữ và đưa thành công đối tượng về trụ sở để đấu tranh, điều tra và làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm 35g heroin, 38 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn tự chế và 16 viên đạn có kim hỏa (trong đó, 1 viên đã lên nòng), 42 viên đạn bi, 1 dao nhọn.

015. LÊ LAN/ Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại Điện Biên// Nhân dân.- Số 25169.- Ngày 08/10/2024 - Tr.7

Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên tiếp tục đối diện với khó khăn do thiếu hàng nghìn giáo viên các cấp học, trong đó, riêng các môn: Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc thiếu gần 300 giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên triển khai nhiều giải pháp khắc phục.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết: So với định mức, năm học 2024-2025, tỉnh Điện Biên thiếu 2.076 giáo viên. Trong đó, cấp học mầm non thiếu 915 giáo viên, tiểu học thiếu 522 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 406 giáo viên và trung học phổ thông thiếu 233 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở hầu hết các huyện vùng cao, biên giới như: Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ... Đó là các huyện còn nhiều khó khăn trong giao thông, hạ tầng, đời sống nhân dân. Vì vậy, tuyển mới giáo viên đã khó, giữ chân giáo viên lại càng khó khăn hơn.

Thầy Vũ Đức Biểu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa cho biết: Không riêng năm học này, mà những năm trước, Tủa Chùa luôn là huyện vùng cao thiếu nhiều giáo viên, nhất là giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc ảnh hưởng rất nhiều đến nâng cao chất lượng dạy và học. Để bảo đảm thời lượng học đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trong năm học vừa qua, huyện Tủa Chùa phải thực hiện giải pháp giao giáo viên một số môn học dạy ở hai cấp trong cùng địa bàn một xã.

Chung thực trạng với Tủa Chùa, huyện Điện Biên Đông cũng nhiều năm thiếu giáo viên. Thầy Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông cho biết: Với tổng số 51 trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, 163 điểm trường với gần 23 nghìn học sinh, huyện Điện Biên Đông còn thiếu 188 giáo viên (trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên Tiếng Anh). Thực trạng thiếu giáo viên nhiều năm đã và sẽ tạo thêm nhiều áp lực dạy và học với giáo viên, học sinh và cả cán bộ quản lý.

Nghịch lý là mỗi năm ngành giáo dục Điện Biên Đông vẫn phải tinh giản 10% biên chế như các ngành khác, cho nên càng khó khăn hơn. Thầy Nguyễn Tiến Thắng cho biết, Điện Biên Đông là huyện nghèo, rất khó thu hút người dự tuyển; ở các môn Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật thì càng khó thu hút hơn rất nhiều so với các địa bàn thuận lợi, trung tâm các thành phố khác. Mức lương của giáo viên vùng cao còn thấp, chưa tương xứng tính chất công việc ở vùng đặc biệt khó khăn và thêm nữa là áp lực lớn từ công việc đã khiến không ít giáo viên ở các huyện vùng cao như Điện Biên Đông bỏ việc.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa Vũ Đức Biểu cho biết: Phòng đã chỉ đạo các trường bố trí thời gian thuận lợi, khoa học để giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc... giảng dạy đồng thời nhiều cấp, nhiều trường trong

xã. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng mới 99 giáo viên và hợp đồng 95 chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp học để bổ sung nhân lực cho các trường.

Với huyện Điện Biên Đông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng mới hơn 60 giáo viên; chỉ đạo bố trí giáo viên các bộ môn chuyên biệt tiếp tục đảm nhiệm giảng dạy ở các khối, các trường trong xã, bảo đảm khoảng cách di chuyển giữa các trường không quá xa đối với giáo viên.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt, chuẩn bị cho năm học mới toàn tỉnh Điện Biên tăng cường nguồn nhân lực, tuyển mới 533 giáo viên và hợp đồng 434 giáo viên để bổ sung cho các cấp học.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Điện Biên cũng huy động đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh có năng lực chuyên môn tốt tại các huyện: Mường Chà, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, hỗ trợ dạy trực tuyến cho học sinh các huyện vùng cao, biên giới gồm: Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên Đông. Để thực hiện giải pháp này, Sở đã đề nghị và nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến. Sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử cán bộ, giáo viên hỗ trợ mở lớp bồi dưỡng cho các giáo viên tại Điện Biên; đồng thời hỗ trợ phần mềm giúp Điện Biên nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến khi tỉnh thực hiện phương pháp dạy này, giúp Điện Biên dần tháo gỡ khó khăn do thiếu giáo viên nhiều năm nay.

016. Hà Thuận/ Vợ chồng Nhà giáo Ưu tú nỗ lực vì giáo dục vùng cao// Giáo dục và thời đại.- Số 264.- Ngày 02/11/2024 - Tr.8

Cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục vùng cao Điện Biên, vợ chồng thầy Trần Thế Dũng cùng được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGUT). Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, vợ chồng thầy Dũng nguyện tiếp tục cống hiến, góp sức vào sự phát triển giáo dục Điện Biên.

“Trái ngọt” từ nỗ lực

Trong số những nhà giáo của tỉnh Điện Biên được phong tặng danh hiệu NGUT năm 2023, ai cũng ấn tượng với câu chuyện của thầy Trần Thế Dũng - giáo viên môn Toán, Trường THPT huyện Điện Biên (Điện Biên). Để có được “trái ngọt” như hôm nay, thầy Dũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách bằng cả nghị lực và niềm say mê, nhiệt huyết với nghề.

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy Dũng được phân công giảng dạy tại Trường THPT huyện Điện Biên. Ngày đó, ngôi trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất. Là giáo viên trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nên thầy gặp khó trong quá trình dạy học.

“Khi đó, trường có nhiều học sinh cá biệt, mải chơi, chưa xác định được mục đích học; một số phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học của con. Điều này khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong dạy học, chất lượng giáo dục cũng chưa đạt như mong

muốn. Thời điểm đó, bản thân chỉ biết cố gắng gầy gũ học sinh hơn, gặp gỡ gia đình, bạn bè, tìm hiểu nguyên nhân để có thể giúp các em tháo gỡ bế tắc, tìm thấy niềm vui trong học tập”, thầy Dũng nhớ lại.

Chia sẻ về đồng nghiệp, thầy Trần Thế Đại - giáo viên Trường THPT huyện Điện Biên cho biết: “Thầy Dũng luôn kiên trì nhẫn nại, nỗ lực tìm tòi phương pháp mới phù hợp hiệu quả để vận dụng vào giảng dạy sao cho học sinh tiếp thu bài nhanh, hiệu quả nhất. Thầy Dũng luôn xác định dạy học không chỉ dạy kiến thức mà phải rèn cả nhân cách con người”.

Với vai trò giáo viên bộ môn Toán, trực tiếp đứng lớp, thầy Dũng luôn cố gắng tự học, bồi dưỡng và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để khẳng định những kiến thức, phương pháp tiếp thu được, thầy tham gia nhiều cuộc thi dành cho giáo viên do ngành GD-ĐT tổ chức. Thầy nhiều lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; 3 lần dự thi và được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các năm 2012, 2016, 2020. Nhiều năm liền, thầy được đánh giá xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh, thầy Dũng không ngừng nghiên cứu và đưa ra các giải pháp ôn luyện. Nhờ đó, thầy đã ôn luyện và giúp học sinh đoạt 33 giải môn Toán cấp tỉnh, trong đó có 2 giải Nhì, 9 giải Ba. Kết quả này là nguồn động viên, khích lệ để thầy không ngừng phấn đấu trong chuyên môn.

Với những đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2013 - 2014; 3 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 5 lần giám đốc sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, năm 2023, thầy Dũng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý - Nhà giáo Ưu tú.

Vinh dự cao, trách nhiệm lớn

Nhận danh hiệu cao quý NGƯT, thầy Dũng xúc động chia sẻ: “Sau hơn 20 năm gắn bó với Trường THPT huyện Điện Biên, tôi được ghi nhận nhiều thành tích, nhưng đây là phần thưởng vinh dự nhất mà bất cứ nhà giáo nào cũng mong muốn, phấn đấu đạt được trong sự nghiệp “trồng người”. Điều đặc biệt hơn, tôi nhận nhiều lời chúc mừng và tình cảm của các thế hệ học sinh, đồng nghiệp. Những lời nhắn nhủ đó sẽ là hành trang để tôi tiếp tục cống hiến cho giáo dục Điện Biên”.

Một điều thú vị về gia đình NGƯT Trần Thế Dũng đó là người bạn đời - cô giáo Nguyễn Thị Hà - Tô trưởng chuyên môn Trường PTDTBT THCS Keo Lô, huyện Điện Biên Đông luôn ủng hộ, giúp đỡ và động viên thầy trong mọi nhiệm vụ, công tác. Với những đóng góp cho giáo dục vùng cao Điện Biên Đông, năm 2021, cô Hà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGƯT.

Hai vợ chồng đều là NGƯT, đây là động lực, niềm tự hào để con gái lớn Trần Khánh Huyền tiếp tục theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng. Huyền đang là sinh viên khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Hải Dương.

Cô Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Xã hội càng tôn vinh, vinh dự càng cao thì trách nhiệm, nghĩa vụ càng lớn. Vợ chồng tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến để góp sức xây dựng sự nghiệp giáo dục tỉnh Điện Biên phát triển toàn diện”.

Đến nay, với 20 năm đứng trên bục giảng, thầy Dũng luôn nỗ lực trong duy trì sĩ số và quan tâm tận tình chu đáo tới học sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ một nhà giáo. Cùng đó, thầy nỗ lực truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân cho học sinh bằng cả trái tim và tấm lòng yêu thương.

“Mọi phần thưởng đều trân quý, nhưng điều cao quý nhất tôi nhận được trong hơn 20 năm “trồng người” chính là sự yêu quý của học sinh, tin tưởng của phụ huynh, tín nhiệm của đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường”, thầy Dũng bày tỏ.